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“PTG” คาด EBITDA ปี64 โต 10-15% ตั้งเป้าเพิ่ม

ปริมาณจ�าหน่ายน�้ามัน 8-12% LPG โต 15-20% 

พร้อมทุ่มงบ 4,000-4,500 ล้านบาท ขยายธรุกจิป๊ัม

และธุรกิจ Non-Oil รักษามาร์เก็ตแชร์อันดับ 2

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ส�าหรับ

แผนการด�าเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้ามีก�าไร

ก่อนหักภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) เติบโตอยู่ที่ 10-

15% เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงเห็นโอกาสการเติบโต

ในอุตสาหกรรมน�้ามันภาพรวมต่อเนื่องจากปีที่ผ่าน

มา ซึ่งมีปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันอยู่ที่ 4,959 ล้าน

ลิตร หรือคิดเป็นเติบโต 5.9% เมื่อเทียบจากปีก่อน 

และสูงกว่าอตุสาหกรรมโดยรวมท่ีมปีรมิาณจ�าหน่าย

น�า้มนัโดยรวมอยูท่ี ่34,837 ล้านลติร หรอืลดลง 1.2% 

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จึงท�าให้บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่ม

ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันในปีน้ีโต 8-12% รวมถึง

ปรมิาณการจ�าหน่ายแก๊ส LPG ซึง่คาดว่าในปีนีจ้ะเพิม่

ขึน้ 15-20% เนือ่งจากในปีทีผ่่านมาบรษิทัฯ มปีรมิาณ

การจ�าหน่ายแก๊ส LPG โตถงึ 13% เมือ่เทยีบกับปีก่อน

หน้า จากการขยายสถานีบริการแก๊ส LPG ที่เพิ่มขึ้น 

ครอบคลุมการให้บริการที่มากขึ้น

ส่งผลให้ในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะขยายสาขาการให้

บริการทั้งธุรกิจน�้ามัน และธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจน�้ามัน 

(Non-Oil) รวมเป็น 3,160 สาขา เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ทีม่สีาขารวมทัง้หมด 2,850 สถาน ีโดยคาดว่าจะเพิม่

สถานบีรกิารน�า้มนั (ป๊ัมน�า้มนั) จากเดมิ 1,888 สาขา 

เพิ่มเป็น 2,030 สาขา และสถานีบริการแก๊ส LPG 

เพิ่มขึ้นจาก 206 สาขา เป็น 260 สาขาภายในสิ้นปีนี้ 

รวมถึงการขยายศูนย์บริการรวม (Touchpoint) ซึ่ง

เป็นธุรกิจ Non-Oil เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ได้แก่ ร้านกาแฟพนัธุไ์ทย ร้านคอฟฟ่ีเวลิด์ ร้านสะดวก

ซื้อแมกซ์มาร์ท (Max Mart) รวมถึงศูนย์บริการซ่อม

บ�ารุงรักษรถยนต์ออโต้แบคส์ (Autobacs)  และอื่นๆ 

รวมเป็น 870 สาขา จากปี 2563 ที่มีศูนย์บริการรวม 

756 สาขา ซึ่งหลักๆ จะเป็นการขยายสาขาของร้าน

กาแฟพันธุ์ไทย เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณส�าหรับการ

ลงทุนดังกล่าวกว่า 4,000-4,500 ล้านบาท ส�าหรับ

ขยายธุรกิจทั้งในธุรกิจหลัก ธุรกิจที่ไม่ใช่น�้ามัน รวม

ถึงธุรกิจใหม่ ซึ่งคาดว่างบส�าหรับการขยายสถานี

บริการน�้ามันและแก๊ส LPG อยู่ที่ 3,000-3,500 ล้าน

บาท ลงทุนในธุรกิจ Non-Oil จ�านวน 500 ล้าน

บาท ได้แก่ ธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ และทีเ่หลอือกี

ประมาณ 500 ล้านบาท เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ 

“ในปี 2564 นี ้บรษิทัฯ มเีป้าเพิม่ทีจ่ะเพ่ิมปรมิาณการ

จ�าหน่ายน�้ามันโต 8-12% จากการเพิ่มสถานีบริการ

น�า้มนัและแก๊ส LPG อกี 100-150 สาขา รวมถงึขยาย

การให้บริการธุรกิจแก๊ส LPG ครัวเรือน จากการเพิ่ม

สาขาการให้บริการ Gas Shop อีก 50 สาขา เนือ่งจาก

มีแผนที่เพิ่มสัดส่วนการจ�าหน่ายแก๊ส LPG ครัวเรือน

ให้มีสัดส่วน 40-50% ของปริมาณการจ�าหน่ายแก๊ส 

LPG ทั้งหมด และในส่วนของธุรกิจ Non-Oil ตั้งเป้า

ที่จะเพิ่มสาขา Non-Oil อีก 100-150 สาขา เพื่อให้

บริการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยตั้ง

งบลงทุนไว้ประมาณ 4,000-4,500 ล้านบาท” นาย

พิทักษ์ กล่าว

นายพิทักษ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของผลประกอบการ

ในปีนี ้บรษิทัฯ ยังคงมุง่เน้นสร้างก�าไรทีส่ม�า่เสมอและ

ยั่งยืน รวมถึงการรักษาส่วนแบ่งการตลาด (มาร์เก็ต

แชร์) เป็นอนัดบั 2 ผ่านการจ�าหน่ายน�า้มนัในทกุช่อง

ทางของประเทศ และมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่สดัส่วนก�าไร

ขั้นต้นจากธุรกิจ Non-Oil เพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวม

ถึงการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตใน

อนาคต เช่น อุตสาหกรรมโอเลโอ เคมิคอล (Oleo 

Chemical) เป็นต้น จากโครงการ Palm Complex ที่

ปัจจบัุนสามารถด�าเนนิโครงการได้เตม็ก�าลังการผลิต 

และมีแผนขยายการให้บริการธุรกิจพลังงานทดแทน

อื่นๆ เพื่อตอบรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและ

นโยบายของประเทศท่ีสนบัสนนุพลงังานทดแทนมาก

ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

ครบวงจร และสามารถดูแลลูกค้าให้ “อยู่ดี มีสุข” 

ตามวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ ที่วางไว้

PTG คาดปี64 โต 10-15%   

ต้ังเป้าจ�าหน่ายน�้ามันเพ่ิม 8-12%
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAM เปิดวิสัยทัศน์ ชูบทบาทผู้น�า
ธุรกิจ AMC ขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศย�้าหัวใจส�าคัญของ
ธุรกิจ คือ พลิกฟื้นสินทรัพย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เผย
แผนกลยุทธ์ปี 64 ทุ่มงบซื้อ NPL และ NPA เข้ามาบริหาร
จดัการไม่ต�า่กว่า 9,000 ล้านบาท หวงัดนัผลเรยีกเกบ็ปีนีเ้ข้า
เป้า 1.7 หมืน่ล้านบาท พร้อมเร่งพฒันาระบบงานด้าน IT มุง่
สู่ BAM Digital Enterprise รวมถึงเสริมศักยภาพบุคลากร 
เพือ่ขบัเคลือ่น BAM  ให้เตบิโตแบบยัง่ยืน ขณะทีผ่ลงานปี 63 
กวาดก�าไร 1,840 ล้านบาท พร้อมเปิดกลยุทธ์ผลเรยีกเกบ็ใน
ระยะ 5 ปี ข้างหน้า เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง     

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า 
การเข้ารับต�าแหน่งครั้งนี้ ถือเป็นความท้าทายในการบริหาร
งานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ไวรัส 
COVID – 19 โดยมีเป้าหมายให้ BAM  คงความเป็นบริษัท
บริหารสินทรัพย์ หรือ AMC ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่ง
มบีทบาทส�าคัญในการพลกิฟ้ืนสนิทรพัย์ ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ไทย ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) 
ในระบบสถาบันการเงินของประเทศ เพื่อให้ลูกหนี้ได้ทรัพย์
หลักประกันซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัย หรือท่ีท�ากินกลับคืนไป หรือ
สามารถพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับเป็นหนี้ที่มีคุณภาพกลับคืนสู่
ระบบเศรษฐกิจปกติ รวมท้ังบริหารจัดการทรัพย์สินรอการ
ขาย (NPA) ให้มีสภาพดี พร้อมขายในราคาที่เป็นธรรม และ
ยังเป็นการกระตุ้นให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสองเติบโตต่อ
ไปอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2564 BAM ตั้งเป้าผลเรียกเก็บ จ�านวน 17,452 
ล้านบาท ขณะทีต้ั่งงบลงทุนซ้ือสินทรัพย์ NPL/NPA เข้ามาบริ
หารจดัการไม่ต�า่กว่า 9,000 ล้านบาท โดยการประมลูซือ้จาก
สถาบนัการเงนิต่าง ๆ  และการขายทอดตลาดทีก่รมบงัคบัคด ี
ปัจจุบัน BAM มี NPL อยู่ในความดูแล จ�านวน  85,102  ราย 

คิดเป็นภาระหนี้รวม 484,881 ล้านบาท และ NPA จ�านวน 
21,574 รายการ คดิเป็นราคาประเมนิมลูค่า 62,571 ล้านบาท

ส�าหรบัการบรหิาร NPL ใช้กลยทุธ์ลดระยะเวลาในการบริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลเรียกเก็บระยะสั้น โดยเร่ง
ติดตามเงินรอรับจากกรมบังคับคดี พร้อมคัด Port ลูกหนี้ที่
มหีลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัออกประมูลขาย นอกจากนี้
ยังเร่งพัฒนาระบบ E-TDR โดยเบื้องต้นลูกหนี้สามารถช�าระ
ผ่าน Application ได้ รวมทั้งเพิ่มฐานลูกค้าปรับโครงสร้าง
หนี้ผ่อนช�าระไม่น้อยกว่า 3,500 ราย โดยสร้างโอกาสในการ
ประนอมหนีผ่้านโครงการสขุใจได้บ้านคนื โครงการ BAM ช่วย
ลดเพื่อปลดหนี้ และโครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ

ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA น้ัน 
BAM ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการจ�าหน่ายทรัพย์ให้ได้โดยเร็ว เพื่อ
ลดระยะเวลาการถือครอง รวมท้ังคัดทรัพย์มาท�ารายการ
พิเศษกว่า 3,000 รายการ พร้อมคัดทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มี
มลูค่าสงู และทรพัย์เพ่ือนักลงทุนรายย่อย ซึง่เป็นกลุม่ท่ีซือ้ซ�า้ 
รวมทั้งทรัพย์ส�าหรับ    กลุ่ม SME และ Start Up  น�าเสนอ
ขายพร้อม Solution พร้อมเพิม่ฐานลกูค้าทีซ่ือ้แบบผ่อนช�าระ
กับ BAM ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ภายในปี 2564

ในส่วนของแผนการตลาดปีนี้ เน้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายตาม Target Segment และจัดโปรโมชั่น แคมเปญอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น โปรโมชั่นโอนเร็ว รับเลย ฟรีค่า
ธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และบัตรก�านัล หากลูกค้าโอน
กรรมสทิธิภ์ายใน 30 วนั รวมทัง้เตรยีมจดัประมลูทรพัย์แบบ
ออนไลน์ และในช่วงทีป่ระชาชนใช้ชวิีตวิถใีหม่ (New Normal) 
สื่อต่าง ๆ ในรูปแบบ Digital Platformได้เข้ามามีบทบาทอย่
างมาก เนื่องจาก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การ
ออกบูธ หรือการจัดงานต่าง ๆ มีข้อจ�ากัด   BAM จึงเร่ง
พัฒนาปรับปรุง Website และสื่อ Social Media ต่าง ๆ เพื่อ
ให้ลูกค้าสะดวกในการติดต่อสื่อสารและใช้บริการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAM กล่าวอีกว่า บริษัทมีเป้า
หมายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน IT สูก่ารเป็น BAM 
Digital Enterprise เพ่ือขบัเคลือ่นธรุกจิให้มปีระสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการท�างานให้เร็วขึ้น (Re-
Process)  นอกจากนี้ ยังมีนโนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
ด้วยการ Reskill หรือ Upskill เพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่ ๆ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค Digital 

นายบัณฑิต ยังได้กล่าวถึงผลการด�าเนินงานในปี 2563 ว่า 
แม้จะเป็นปีทีม่คีวามยากล�าบากจากสภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 แต่ BAM ยงัมี
ผลการด�าเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดับท่ีน่าพอใจ โดยมผีลเรยีก
เกบ็เงินสดจ�านวน 13,134 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จาก NPL 
จ�านวน 8,396 ล้านบาท และรายได้จาก NPA จ�านวน 4,738 
ขณะที่มีก�าไรสุทธิ 1,840 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน BAM ได้วางเป้าหมายผลเรียกเก็บในระยะ 5 
ปีข้างหน้า ให้มีการเติบโตด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปี 2564 ตั้งเป้าผลเรียกเก็บ 17,453 ล้านบาท ปี 2565 ตั้ง
เป้า 18,953 ล้านบาท ปี 2566 ตั้งเป้า  20,510 ล้านบาท ปี 
2567 ตั้งเป้า 22,199 ล้านบาท และปี 2568 ตั้งเป้า  24,036 
ล้านบาท 
 
อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา BAM ด�าเนิน
ธุรกิจท่ีค�านึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: ESG) โดยให้
ความช่วยเหลอืผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ภายใต้แนวคดิ 5 ด ีของ 
BAM ประกอบด้วย ดีต่อประเทศ ดีต่อสังคม ดีต่อลูกค้าหรือ
ลูกหนี้ ดีต่อผู้ถือหุ้น และดีต่อพนักงาน เพื่อสร้างการเติบโต
ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน  

BAM เปิดแผนปี 64 ทุ่มงบซื้อ NPL- NPA 

เข้ามาบริหารจัดการไม่ต�่ากว่า 9 พันลบ. 

หวังดันผลเรียกเก็บปีน้ีเข้าเป้า 1.7 หม่ืนลบ.
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บมจ.ศรีตรัง โกลฟส ์  หรือ STGT แจง

ความคืบหน้าน�าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ คาดพร้อมน�าหุ้นเข้า

เทรดในเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ ย�้าไม่มี

การออกหรือเสนอขายหุ้นใหม่ มั่นใจภาพรวม

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 64 ยังเติบโต

อย่างต่อเนื่องจากดีมานด์ถุงมือยางที่เพิ่มขึ้น 

เนือ่งจากในการฉีดวัคซนียงัจ�าเป็นต้องใช้ถงุมอื

ยาง และมีค�าสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า หนุนราคา

ขายไตรมาสแรกยังเพิ่มขึ้น      

นางสาวจริญญา จิ โรจน์กุล 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ศรี
ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตและจัด

จ�าหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไน

ไตรล์รายใหญ่ของโลก เปิดเผยว่า หลังจากที่

ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ มีมติ

อนุมัติให้เตรียมการน�าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Secondary 

Listing by way of Introduction) ปัจจุบันอยู่

ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อ

น�าเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์พิจารณา

อนุมัติ คาดว่ากระบวนการต่างๆ จะแล้วเสร็จ

และสามารถน�าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนและซื้อ

ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ภายในเดอืน

เมษายน-พฤษภาคมนี้  

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการออกหรือเสนอขายหุ้น

ใหม่ เพื่อรองรับการน�าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ แต่จะเป็นการ

น�าหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เข้าซื้อขายบน

กระดานหลกัของตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ เพือ่

รองรับการขยายฐานผู้ถือหุ้นให้มีความหลาก

หลายย่ิงข้ึน เพิ่มช่องทางระดมทุนในอนาคต 

ตลอดจนท�าให้บรษิทัฯ มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัมาก

ยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาค  

"หลังจากได้รับการอนุมัติจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ บริษัทฯ จะเปิดเผย

ข้อมูลและเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ในเวลาเดียวกันจัดให้มีกลไกการโอนหุ้น

ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์" นางสาวจริญญา 

กล่าว  

กรรมการผู้จัดการใหญ่ STGT กล่าวต่อว่า 

ขณะที่ภาพรวมการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ในปี 2564 มั่นใจจะสามารถสร้างการเติบโต

อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยมีปัจจัยมาจาก

ความต้องการใช้ถุงมือยางทั่วโลกที่ยังมีแนว

โน้มเพ่ิมขึ้น แม้หลายประเทศเริ่มทยอยฉีด

วัคซีน อย่างไรก็ตามในการฉีดวัคซีนก็มีความ

จ�าเป็นต้องใช้ถุงมือยางและการสวมใส่ถุงมือ

ยางในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม

อาหารและเครือ่งดืม่ กลายเป็นพฤตกิรรม New 

Normal ในสังคม  

ขณะที่สถานการณ์ราคาถุงมือยางยังมีแนว

โน้มปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส 4/2563 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีค�า

สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า โดยถุงมือยางธรรมชาติ

มีออเดอร์ล่วงหน้า 13 เดือน และถุงมือยางไน

ไตรล์ มอีอเดอร์ล่วงหน้า 30 เดอืน มัน่ใจดมีาน

ต์ยังคงเเข็งแกร่ง   

STGT คาดน�าหุ้นเข้าเทรด

ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

เดือน เม.ย.-พ.ค.น้ี
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นายประชัย เลี่ยวไพรรัตน์ ประธาน
กรรมการ บริษัททีพีไอ โพลีน เพา
เวอร์ จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย นาย ยัง

คะวอน ปาร์ค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

Korea Gas Corporation และ นาย ซงัมุน ฮนั รอง

ประธานกรรมการ บริษัท Korea Western Power 

ได้เข้าร่วมลงนามในการบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อ

ร่วมพัฒนาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานความ

ร้อนร่วม และ LNG Terminal ซึ่งโครงการนี้เป็น

ส่วนหนึ่งของ โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรม

ก้าวหน้าแห่งอนาคต อ�าเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา 

ผ่านช่องทาง Online

โดยบริษัท Korea Gas Corporation เป็นบริษัท

สญัชาตเิกาหลใีต้ท่ีประกอบธุรกจิเกีย่วกบั ก๊าซ LNG 

ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่าย น�าเข้า หรอื จดัหา โดยเป็น

บริษัทผู้จัดจ�าหน่าย ก๊าซ LNG ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

สอดรบักบัการด�าเนนิโครงการเมอืงต้นแบบจะนะท่ี 

TPIPP ก�าหนดแผนลงทนุยกระดบัอ�าเภอจะนะเป็น

สมาร์ทซิตี้ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยุคใหม่กระจาย

สู่อาเซียน เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า

แห่งอนาคตซึ่งจะมีทั้ง อุตสาหกรรมสมัยใหม่เป็น

เทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

แปรรปูทางการเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ, เมอืง

อัจฉริยะ, ท่าเรือน�้าลึกและศูนย์การขนส่งและ

กระจายสนิค้า ตลอดจนศนูย์อุตสาหกรรมการผลติ

ไฟฟ้าสะอาด

บรษิทั Korea Western Power เป็นบริษทัสัญชาติ

เกาหลีใต้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างโรง

ไฟฟ้า ควบคุมการผลิต และซ่อมบ�ารุง ไม่ว่าจะเป็น 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรง

ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด สะท้อนภาพโครงการ

จะนะ ฉายภาพอุตสาหกรรมในอนาคต เปล่ียนเป็น

อตุสาหกรรมไฟฟ้าสะอาดเตม็รปูแบบ ท้ังพลังงาน

ลม โซล่าร์ รวมถึงการผลิตแบตเตอร์รี่ ซึ่งปัจจุบัน

พบว่า พื้นท่ีภาคใต้ยังต้องน�าเข้าพลังงานจาก

ส่วนกลางหรือมาเลเซียเนื่องจากยังไม่มีโรงงาน

ไฟฟ้าเพียงพอ ประกอบกับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า

หรืออีวีคาร์ มีแนว

โน้มเข้ามาแทนที่

รถยนต์น�้ามัน ด้วย

ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้

ความต้องการไฟฟ้า

ในภาคใต้โตอย่าง

ก้าวกระโดด TPIPP 

พร้อมเป็นผู้ลงทุ

นพัฒนานธุรกิจ

พลังงานสะอาดทุก

ชนิดและเชิญผู้ร่วม

ลงทุนจากประเทศต่าง ๆ เข้ามาช่วยขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป

โดย บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนมูลค่ากว่าแสนล้าน

บาท จะก่อให้เกิดการจ้างงานกว่าแสนต�าแหน่ง 

อันจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้

พี่น้องภาคใต้ เพื่อความกินดีอยู่ดี สะท้อนความ

มั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบาย

ความมั่นคงของรัฐบาล ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ถือ

เป็นกุญแจท่ีส�าคัญอย่างหน่ึงท่ีทางบริษัท TPIPP 

หวังว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้และการสร้างงาน สร้าง

อาชพี ยกระดับรายได้รวมถงึคณุภาพชีวติความเป็น

อยู่ให้กับประชาชน

TPIPP เซ็น MOU กับ 2 บริษัทพลังงาน

สัญชาติเกาหลีใต้ Korea Gas Corporation 

และ Korea Western Power
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PSTC เดินหน้าเต็มก�าลัง ลุยงานก่อสร้างโครงการระบบท่อขนส่งน�้ามัน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมระยะทาง 342 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 9.76 

พันล้านบาท ล่าสุดมีความคืบหน้าไปกว่า 65% "กัมพล ตติยกวี" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คาดโครงการดังกล่าวสามารถเปิดด�าเนินการได้ในเดือนตุลาคม 

2564 ตามแผนที่วางไว้ และเริ่มรับรู้รายได้ทันที มั่นใจจะช่วยเพิ่มก�าไรแก่ PSTC อย่างมีนัยส�าคัญ และสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดี

ให้กับผู้ถือหุ้น

นายกัมพล ตติยกวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิด

เผยถึงความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการระบบท่อขนส่งน�้ามัน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด 

(TPN) ที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด (BIGGAS) และเป็นบริษัทย่อยของ PSTC โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 9,760 ล้านบาท

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าในการก่อสร้างกว่า 65% โดยโครงการระบบท่อขนส่งน�้ามัน นี้ครอบคลุมพื้นที่ใน 70 ต�าบล 22 อ�าเภอ 5 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ และขอนแก่น มีระยะทางรวม ประมาณ 342 กิโลเมตร

"การด�าเนินโครงการฯ ถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งมี

ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บริษัทฯยังสามารถเดินหน้า

ก่อสร้างได้ตามปกติ และจะสามารถเปิดด�าเนินการโครงการ

ดังกล่าว รวมทั้งจะเริ่มรับรู้รายได้ต้ังแต่ไตรมาส 4/2564 

เป็นต้นไป และตั้งแต่ปี 2565 คาดว่าจะมีรายได้ปีละ 1,500-

2,000 ล้านบาท โดยจะมีก�าไรขั้นต้นประมาณ 40%"

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กล่าวอกีว่า โครงการระบบท่อขนส่ง

น�้ามันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ ถือว่าเป็นการลงทุนที่

เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ (Recurring 

Income) ที่มีผลการด�าเนินงานที่เติบโตมั่นคง

PSTC เผยโครงการระบบท่อขนส่งน�้ามัน 

คืบหน้ามากกว่า 65% พร้อมเปิดด�าเนินการ

ได้ในปีน้ี-คาดรับรู้รายได้ Q4/64
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ZIGA เปิดฉากลุยธุรกิจใหม่ โดยลงนามสัญญา

ข้อตกลงกับ"ทีเอสซีจี กรุ๊ป" รับพัฒนา ก่อสร้าง

โรงเรือนปลูกกัญชง และกัญชา รองรับความ

ต้องการพุง่ทะลกั ฟาก"วราลกัษณ์ งามจิตรเจรญิ" 

กรรมการผู้จัดการ ระบุความร่วมมือในครั้งนี้ จะ

ช่วยต่อยอดธุรกิจเหล็กโครงสร้าง ผลักดันรายได้

เพ่ิม สนับสนุนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ต่อ

เนื่อง

นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิก้า อิน
โนเวชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ ZIGA 

ซึง่ประกอบธุรกจิผลิตและจ�าหน่ายเหลก็โครงสร้าง

ประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสนิค้า "ZIGA" และท่อ

เหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสิน

ค้า "DAIWA" เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 

บริษัทได้ลงนามท�าสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ

(MOU) ในการพฒันา และก่อสร้างโรงเรอืนปลกูพชื

กัญชาและกัญชง กับ บริษัท ทีเอสซีจี กรุ๊ป จ�ากัด 

โดยบริษัทฯ รับหน้าที่ในการรับสร้างโรงเรือนให้

กับบริษัท ทีเอสซีจี กรุ๊ป ซึ่งบริษัทถือเป็นกลุ่มผู้ได้

รับอนุญาตให้ปลูกกัญหาจากภาครัฐ ภายใต้กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก และแปรรูปบุกเกษตร

อินทรีย์บ้านทุ่มแพม ซึ่งถือเป็นวิสาหกิจชุมชน

ขนาดใหญ่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการด�าเนิน

ธรุกจิในรปูแบบใหม่ ทีจ่ะช่วยสนบัสนนุและต่อยอด

ธรุกจิเหลก็โครงสร้าง ซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ

ได้เป็นอย่างดี

"ความร่วมมือในครั้ง ถือเป็นโครงการท่ีน่าสนใจ 

และสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯได้อย่างแน่นอน เน่ืองจากปัจจุบันพืช

ชนิดนี้ถือเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ได้รับการอนุญาต

ให้ปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท�าให้ความ

ต้องการพืชกญัชงและกญัชามมีากขึน้อย่างชดัเจน

จากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ จนท�าให้

การเพาะปลูกพืชไม่ทันกับความต้องการใช้ของ

อตุสาหกรรม ขณะเดยีวกนักระบวนการปลกู เพือ่ให้

ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามนโยบายกัญชาทางการ

แพทย์จะต้องปลูกภายใต้โรงเรือนท่ีเหมาะสม ดัง

น้ัน ทาง ZIGA จึงตัดสินใจเข้าไปร่วมในโครงการ

ดังกล่าว และคาดหวังว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิม 

สร้างรายได้เพิ่มสนับสนุนเติบโตอย่างก้าวกระโดด"

กรรมการผู้จัดการ กล่าวอีกว่า บริษัทฯคาดว่าจะ

เริ่มเห็นความชัดเจนของการก่อสร้างโรงเรือนใน

โครงการดังกล่าว โดยภายหลังจากท่ีท�าการลง

นามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับทาง THCG เป็นท่ี

เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไป จะต้องรอให้ทางทีเอสซี

จีและวิสาหกิจชุมชนเลือกพื้นที่ในการก่อสร้างโรง

เรือน และคาดว่าในการก่อสร้างจะใช้ระยะเวลา

ก่อสร้างไม่นานเพื่อให้ทันต่อความต้องการ โดย

ใช้ความเชี่ยวชาญของ ZIGA รวมถึงวัตถุดิบหลัก

อย่างเหล็กกัลวาไนซ์ของทาง ZIGA ซึ่งถือเป็น

เหล็กที่เหมาะกับการสร้างเป็นโรงเรือนให้กับพืช

เศรษฐกิจชนิดนี้ สามารถสร้างโรงเรือนได้อย่าง

รวดเร็วและมีความคุ้มค่าในระยะยาว

ขณะเดียวกัน มองว่ายังมีโอกาสที่จะขยายช่อง

ทางในธุรกิจรับสร้างโรงเรือนในอนาคตได้อีก โดย

หากความร่วมมือในครั้งนี้ประสบความส�าเร็จ 

บริษัทคาดหวังว่าจะสามารถต่อยอดในการขยาย

ช่องทางไปสู่การก่อสร้างโรงเรือนในรูปแบบอื่น ๆ 

ได้อีก

ด้าน ผศ.ดร.ภูธดา คุนผลิน ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่ริหาร บรษิทั ทเีอสซจี ีกรุป๊ 
จ�ากัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มปลูก และแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้าน

ทุ่มแพม อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ง

เป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญ

ชงและกญัชา โดยบรษิทัฯ มีโควตารบัซือ้จากองค์กร

เภสัชกรรมแห่งประเทศไทยและคาดว่าจะมีพื้นที่

ในการเพาะปลูกจากการรวมกลุ่มร่วมกับวิสาหกิจ

ชุมชนทั่วประเทศ มากกว่า 4,000 ไร่ 

ZIGA เซ็นเอ็มโอยู "ทีเอสซีจี กรุ๊ป" 

พัฒนา-ก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชา-กัญชง
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงประมาณการอัตราการ

เติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2564 ไว้ที่ 2.6% ใน

กรณีพื้นฐาน แต่ปรับกรอบประมาณการจาก

เดิมที่ 0.0-4.5% มาที่ 0.8%-3.0%

นางสาวณฐัพร ตรรีตัน์ศริกิลุ ผู้ชว่ย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย จ�ากัด ระบุว่ากรอบประมาณ

การใหม่สะท้อนความเสีย่งขาลงต่อเศรษฐกจิที่

ลดลง ตามความคบืหน้าของการกระจายวคัซนี

และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองใน

เศรษฐกจิหลกั คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกจิโลกจะ

ผ่านจุดต�่าสุดแล้วและส่งผลบวกต่อภาพการ

ส่งออกไทยมากขึ้น ขณะที่การปรับลดกรอบ

บนสะท้อนภาพการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยใน

ภาพรวมที่ยังใช้เวลา และช้ากว่าเศรษฐกิจโลก 

เนื่องจากมีการพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยว

ต่างชาติสูง ท�าให้แปรผันตามความก้าวหน้า

ของการกระจายวัคซีนและการเปิดรับนักท่อง

เที่ยวของไทยเป็นส�าคัญ

ด้านนางสาวเกวลิน หวังพิชญสุข 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มองว่าจาก

อัตราการฉีดวัคซีนของตลาดส�าคัญ 10 แห่ง

ไปถึงช่วงเดือนกันยายน ประเมินได้ว่านักท่อง

เที่ยวต่างชาติเท่ียวไทยจาก 10 ตลาดส�าคัญ 

(ได้แก่ จีน ยุโรปตะวันตก สหรัฐฯ รัสเซีย เอเชีย

และอาเซียนบางประเทศ) อาจท�าได้ราว 1.9 

ล้านคน ซึ่งเมื่อรวมกับช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี จึงเห็นว่าตัวเลข 2 ล้านคนในปี 2564 ยังมี

ความเป็นไปได้ ภายใต้เงื่อนไขวัคซีนพาสปอร์ต

สามารถด�าเนนิการได้ หรือการเดนิทางระหว่าง

ประเทศมีข้อจ�ากัดน้อยลง ดังนั้น เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้า

ไทย จ�าเป็นท่ีผู้เก่ียวข้องในภาคการท่องเท่ียว

จะต้องได้รับวัคซีน หากประเมินจากการจ้าง

งานในธรุกจิโรงแรมในพืน้ที ่20 จงัหวดัท่ีพึง่พา

นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิอาจต้องการวคัซนีอย่าง

น้อย 2.2 แสนโดส ก่อนเดือนตุลาคม ซึ่งเบื้อง

ต้นทางการกอ็ยูร่ะหว่างพจิารณาและคงเกดิขึน้

ได้หากวัคซีนมาตามแผน

ส่วนประเด็นติดตามที่จะมีผลต่อทิศทาง

เศรษฐกจิในระยะถดัไป ได้แก่ การกระจายวคัซนี

ในประเทศและแนวทางเปิดรบันกัท่องเทีย่วต่าง

ชาต ิราคาน�า้มนัดบิในตลาดโลก และแรงกดดนั

เงินเฟ้อที่เพิ่มข้ึน รวมถึงมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจเพิ่มเติมจากภาครัฐ แม้ว่าการทยอย

เริ่มฉีดวัคซีนในประเทศจะยังไม่ครอบคลุม

ประชากรจ�านวนมาก จนท�าให้เกดิภมูคิุม้กนัหมู่ 

แต่ก็คาดว่าหากมีการแพร่ระบาดอีกระลอกใน

ประเทศจะไม่รุนแรงเท่ากับที่ผ่านมา

นางสาวธัญญลกัษณ์ วชัระชยัสรุพล 
รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติม

ว่า ยังมีประเด็นเฉพาะหน้าเรื่องภาระหนี้ โดย

เฉพาะหนี้ครัวเรือนที่จะยังค้างอยู่ในระดับสูง 

ทั้งนี้ ผลส�ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยล่าสุดชี้

ว่า ครัวเรือนยังกังวลกับสถานการณ์รายได้ลด 

ปัญหาค่าครองชีพ และภาระหนี้สูง อันท�าให้

มี 10.8% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีภาวะ

ทางการเงินเสี่ยงต่อวิกฤต จึงยังจ�าเป็นต้องมี

การต่ออายุมาตรการดูแลให้กับครัวเรือนเหล่า

นี้ เช่นเดียวกับธุรกิจเอสเอ็มอี ขณะท่ีมาตร

การฯ สามารถท�าได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ตาม

พฒันาการของระยะหนีท้ีข่อรับความช่วยเหลอื

ทางการเงนิจากสถาบันการเงนิ ทีน่่าจะผ่านจดุ

ที่แย่ที่สุดมาแล้วเช่นเดียวกับทิศทางเศรษฐกิจ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คงประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจไทยปีน้ีท่ี 2.6% 

ข้ึนกับการกระจายวัคซีนและแนวทางเปิดรับนักท่องเท่ียว
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ก.ล.ต. จดัประชมุแลกเปลีย่นความเหน็กบัประธานกรรมการบรษัิทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ (บลจ.) เพือ่ส่งเสรมิความยัง่ยนืในธรุกจิจดัการลงทนุ 

และการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวม โดยพัฒนากองทุนรวมที่รองรับสินทรัพย์เพ่ือการลงทุนประเภทใหม่ ๆ และกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน 

(ESG fund) การขยายฐานผู้ลงทุน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงให้พร้อมรับความผันผวนของตลาดการเงินโลก 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดประชุมในหัวข้อ "บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจัดการในการส่ง

เสรมิความยัง่ยนืในธรุกจิจัดการลงทนุ" เพ่ือแลกเปลีย่นความเหน็กบัประธานกรรมการบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน (ประธานกรรมการ บลจ.) 

ซึง่คณะกรรมการมบีทบาทส�าคญัในการเสริมสร้างวฒันธรรมการก�ากบัดแูลทีด่ ีรวมถงึการส่งเสริมและพฒันาธรุกจิจดัการลงทนุให้สามารถเตบิโตได้

อย่างยั่งยืน โดยมีประธานกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจาก บลจ. 23 แห่งเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจีส

นางสาวรืน่วด ีสวุรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ในการประชมุครัง้นีย้งัหารอืกนัในประเดน็การพฒันากองทุนรวมทีร่องรบั

สินทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทใหม่ ๆ การส่งเสริมกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (ESG fund) การเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดตั้งกองทุน การขยาย

ฐานผูล้งทนุโดยเฉพาะอย่างยิง่การลงทนุระยะยาว การให้ความรูแ้ก่ผูล้งทนุ การมเีครือ่งมอืเพ่ือช่วยแก้ปัญหาแก่ภาคเศรษฐกจิทีส่ามารถตอบโจทย์

ทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้พร้อมรับความผันผวนของตลาดการเงินโลก

"ก.ล.ต. ขอขอบคณุประธานกรรมการ บลจ. และผูบ้รหิารระดบัสูงทุกท่านท่ีร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในคร้ังน้ี ซ่ึงจดัขึน้เป็นคร้ังแรก โดย ก.ล.ต. 

พร้อมน�าข้อเสนอแนะจากที่ได้รับไปพิจารณาและจะจัดให้มีการหารือร่วมกับประธานกรรมการ บลจ. ปีละครั้ง เพื่อเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป" เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

ก.ล.ต. หารือ "ประธานกรรมการ บลจ." 

เพ่ือร่วมส่งเสริมความย่ังยืนในธุรกิจจัดการลงทุน
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อินไซด์ Business
เปิดศักราชใหม่ "PRAPAT" ร่วมเดินสาย

พบนักลงทุน ประเดิมที่แรก จ.เชียงใหม่

"เขตประกอบการฯ ดับบลิวเอชเอ สระบุรี

ได้รับประกาศนียบัตรเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสีเขียว"

Jaymart Mobile X JFin 

น�าเหรียญดิจิทัลแลกสมาร์ทโฟนสุดคุ้ม

" SINGER เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์ 
ประกาศความส�าเร็จผลงานปี 63 "
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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